

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Trong năm 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Hội viên CCB các cấp luôn gắn bó với tổ chức hội, là những người gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.



Mô hình trồng cây cảnh của hội viên cựu chiến binh xã Bình Định (Kiến Xương) cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

Gia đình CCB Nguyễn Như Tí, thôn Đại Phú, xã Đông Phương (Đông Hưng) hiện tạo việc làm cho hơn 60 lao động trong và ngoài xã với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Ông cho biết: Cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu của gia đình tôi đã giúp nhiều hộ gia đình hội viên, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm việc làm và thu nhập ổn định. Nhờ tích cực tìm đối tác, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm nên sản xuất thuận lợi, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình tôi thu về từ 100 - 200 triệu đồng.

Mặc dù là người bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin với tổn thương 62% sức khỏe nhưng CCB Lê Văn Rơi, thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm (Tiền Hải) vẫn mạnh dạn vay vốn từ Hội CCB xã Đông Lâm để đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

CCB Lê Văn Rơi chia sẻ: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bản thân tôi luôn tự nhắc nhở mình phải làm việc gì có ích, làm giàu cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho con em chiến hữu. Tôi đầu tư vốn liếng, trang bị máy móc, thiết bị sản xuất đồ gỗ, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó tạo thêm việc làm cho nhiều người dân. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm cơ sở sản xuất gỗ của gia đình thu về hơn 1 tỷ đồng.

CCB Nguyễn Như Tí, CCB Lê Văn Rơi chỉ là hai trong số rất nhiều hội viên CCB trên địa bàn tỉnh đã được các cấp hội CCB quan tâm, hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, có thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động. Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 365 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy, hải sản; kỹ thuật chăm bón cây màu vụ đông; kỹ thuật sử dụng máy công cụ phục vụ sản xuất cho hơn 16.800 lượt hội viên. Hội CCB từ

trị giá hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Nhiều hội cơ sở giao chi hội đăng ký gần 389 tỷ đồng, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm 2017. Nhờ được vay vốn đầu tư sản xuất nên đời sống của hội viên CCB từng bước được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,89%.

Bên cạnh hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên CCB tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong năm 2018, Hội đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 5 lớp tập huấn với hơn 1.500 lượt cán bộ là chi hội trưởng, báo cáo viên cơ sở để tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thông qua đó đã vận động thêm được hơn 1.600 hội viên góp tiền, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư



Trong năm 2018, Hội CCB huyện Vũ Thư đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”. Toàn hội có 352 cán bộ, hội viên CCB tham gia ban chỉ đạo, ban giám sát cộng đồng ở cơ sở. Cán bộ, hội viên đóng góp được 1.259 ngày công, hiến hơn 1.600m² đất, 413 triệu đồng đào đắp kênh mương và hệ thống giao thông nội đồng, góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Vũ Xuân Tuyền, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Phương, huyện Đông Hưng



Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên CCB thực hiện phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới” là một trong những nội dung quan trọng mà Ban Chấp hành Hội CCB xã Đông Phương đã đề ra. Cán bộ, hội viên CCB luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

viên CCB sử dụng nước sạch đạt 100%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả, từ đó giúp hội viên CCB có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, cho quê hương và góp thêm công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

tiến đạt

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thịnh, thôn Bắc Song, xã Đông Hà (Đông Hưng) chăn nuôi cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.



Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thịnh, thôn Bắc Song, xã Đông Hà (Đông Hưng) chăn nuôi cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.

HỒNG MINH Hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu



Đường nội đồng ở xã Hồng Minh (Hưng Hà) xanh, sạch, đẹp.

Địa phương đầu tiên của huyện Hưng Hà cán đích nông thôn mới (NTM), phát huy thế mạnh của mình, xã Hồng Minh hiện tiếp tục chính phục “mốc son” mới - xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã: Với sức bật từ phong trào xây dựng NTM, ngay sau khi địa phương được chọn xây dựng NTM kiểu mẫu, xã đã ban hành nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch, tổ chức 6 lớp tập huấn, triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Hồng Minh chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân. Tiến hành rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để phát triển kinh tế. Định hướng, khuyến khích nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập. Nhân dân trong xã đã tích cực thực hiện tích tụ ruộng đất, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, xã đã quy hoạch được 4 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 533,6ha. Bên cạnh đó, Hồng Minh tăng cường xây dựng các hạng mục quan trọng về cơ sở hạ tầng như giao thông,

thủy lợi... Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa. Theo ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Hiện nay, toàn xã có 4 trạm bơm với công suất 5.400m³/giờ. Các tuyến kênh mương tưới, tiêu và cống nội đồng của xã hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ngoài ra, HTX cũng hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp của địa phương. Địa phương cũng chú trọng vận động, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm có giá trị cao, có thị trường tiêu thụ ổn định.

Cùng với các hoạt động trên, xã Hồng Minh còn quan tâm đẩy mạnh xây dựng tiêu chí văn hóa xã hội, môi trường. Phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó chủ yếu hướng vào thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xử lý môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp ở từng hộ dân và cộng đồng dân cư. Bà Trần Thị Hoa, thôn Tịnh Xuyên chia sẻ: Xây dựng NTM giúp người dân chúng tôi yên tâm sản xuất vì có hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới, tiêu. Đường giao thông trong khu dân cư to rộng, sạch đẹp, cảnh quan môi trường sống cũng được quan tâm xây dựng

góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Với những nỗ lực trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đến nay các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Hồng Minh đều đạt tỷ lệ cao, điển hình như: hệ thống thủy lợi của xã bảo đảm tưới, tiêu cho 100% diện tích sản xuất nông nghiệp của xã; 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 11/11 thôn đạt chuẩn danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ có nhà ở và công trình phụ trợ gọn gàng, sạch đẹp đạt 80%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%...

Trong thời gian tới, xã Hồng Minh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã để đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thu hút, tập trung các nguồn lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để bảo đảm tính bền vững, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân trong xã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện xây dựng NTM..., góp phần xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

MAI THƯ

Ai về cầu Sắt Nha Xuyên

“Ai về cầu Sắt Nha Xuyên còn nghe bến Lở bùng lên căm hờn”. Cầu Sắt, thôn Nha Xuyên và bến Lở, thôn Kỳ Nha, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, nơi đây giặc Pháp và tay sai đã sát hại nhiều cán bộ du kích và người tham gia kháng chiến rồi hất xuống sông Trà cho xác trôi ra biển.



Cầu Sắt Nha Xuyên xưa nay là cầu bê tông.

Hồi nhớ về một thời oanh liệt của quê hương Thái Phúc anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sang xuân này

cụ du kích thôn Kỳ Nha, cụ Phạm Văn Kiêu 92 tuổi dẫn chúng tôi ra khu bến Lở, chỉ tay xuống dòng sông Trà và xúc động: “Nơi này linh thiêng lắm”, những

năm 1950 thế kỷ trước bến Lở không mấy ngày không có cán bộ, du kích và người tham gia kháng chiến cho ta bị thực dân Pháp hành hình. Nhiều xác cán bộ, du

kích của ta bị giặc Pháp hành hình rồi hất xuống sông. Bến Lở đây và cây hương này là cây hương căm hờn của người dân Thái Phúc với thực dân Pháp. Theo đầu lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Thái Phúc, cụ du kích thôn Kỳ Nha Phạm Văn Kiêu kể lại: Xã Thái Phúc, trong kháng chiến chống thực dân Pháp gọi là xã Phúc Khê với các thôn Nha Xuyên, Phúc Tiến, Kỳ Nha và Xuân Phố. Địa bàn xã Thái Phúc rất quan trọng bởi có trục đường 219 chạy qua kết nối giữa khu du kích Thần Đầu, Thần Hoàng với khu kháng chiến Tiên, Duyên, Hưng, kiểm soát ba huyện Thái Ninh, Thụy Anh và huyện Kiến Xương. Đánh chiếm được xã Thái Phúc năm 1950 thực dân Pháp cho xây dựng bến cầu Sắt thuộc địa phận thôn Nha Xuyên. Từ đây quân Pháp khống chế phong trào cách mạng và lực lượng vũ trang xã Thái Phúc, chúng kiểm soát không cho nhân dân tự do đi lại, khống chế bến Lở, biến địa danh này thành bãi bắn người nhằm uy hiếp tinh thần cách mạng của nhân dân trong vùng. Cụ Kiêu kể thêm: Hàng ngày, bọn lính Pháp thường cho tay sai ăn mặc giả danh dân thường, lang thang trà trộn ngả ba, ngả tư, khu chợ phố

khi phát hiện người khả nghi là chúng bắt đưa về bến Cầu Sắt tra tấn dã man, những ai khai báo hoặc không khai báo đều bị bọn giặc xiên dây thép qua bàn tay từ 5 - 7 người rồi đem ra bến Lở để bắn, chém hoặc thiêu, sau đó chúng hất xác xuống sông cho trôi ra biển. Từ khi đánh chiếm và xây dựng bến cầu Sắt, đến ngày 30/5/1953 xã Thái Phúc được giải phóng, kết thúc 460 ngày vây hãm và 1.076 ngày đêm chiếm đóng của quân Pháp với quê hương. Quân và dân Thái Phúc vẫn “một tấc không đi, một ly không rời” quân, dân đoàn kết, kiên trì bền gan đánh địch hàng trăm trận lớn nhỏ, 99 tên lính Pháp và tay sai đã bỏ mạng ở mảnh đất này, hàng trăm tên giặc khác bị thương, lực lượng vũ trang Thái Phúc thu được 55 khẩu súng các loại, thu gom và phá hủy 181 quả mìn của giặc Pháp. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp đã có 210 người gồm bộ đội, cán bộ và dân quân, du kích những người con ưu tú của quê hương Thái Phúc đã hy sinh. Đảng bộ và nhân dân xã Thái Phúc được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trở lại Thái Phúc

Cầu Sắt xưa nay đã được thay bằng cầu bê tông vình cứu, bến Cầu Sắt xưa nay dân địa phương cao 4 tầng giờ chỉ là dấu tích chiến tranh, gần đó giờ là Trường THPT Thái Phúc. Dọc đường 219 ra bến Lở, nhà tầng san sát, chợ Thượng ngày ba, ngày bảy tấp nập đông vui, người buôn bán khắp nơi tìm về. Bến Lở xưa đau thương đã đi vào quá khứ, bây giờ sầm uất, là bến kinh doanh vật liệu xây dựng, công Thái Phúc được xây mới hiện đại phục vụ điều tiết nước cho sản xuất không chỉ của xã Thái Phúc mà nhiều xã trong huyện Thái Thụy và phục vụ công tác phòng, chống úng, lũ, bão. Lối cụ Kiêu nhận xét: Thái Phúc đã đổi thay ngàn lần và vững bước trên con đường đổi mới. Còn ông Đỗ Tiến Lịch, Chủ tịch UBND xã Thái Phúc mừng vui khi nói với chúng tôi: Đảng bộ và nhân dân Thái Phúc hôm nay luôn trăn trọc và kể thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương. Trong những tháng năm cả nước đánh Mỹ, Thái Phúc cũng là địa phương dẫn đầu của huyện Thái Thụy “Thóc thừa ăn, quân vượt mức”, nhiều năm vượt kế hoạch giao quân từ

30 - 40%. Người dân Thái Phúc siêng làm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng suất lúa bình quân những năm gần đây đều đạt gần 13 tấn/ha; chỉ còn 0,42% hộ nghèo theo tiêu chí mới, 100% số hộ sử dụng nước sạch. Bằng sức dân, 112 tuyến đường thôn, xóm của Thái Phúc được bê tông hóa, đường vào khu di tích quốc gia danh nhân văn hóa Thám hoa Quách Đình Bảo và Hoàng giáp Quách Hữu Nghiêm rộng thênh thang. Thái Phúc có 12 cơ sở may, các tổ sản xuất, nghề mây tre đan, đan cói, gấp giấy tiến góp phần phá thế thuần nông tạo việc làm cho gần 400 lao động. Đảng bộ Thái Phúc với 365 đảng viên luôn đoàn kết, nhiều năm liên tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mỗi đảng viên là hạt nhân trong mọi phong trào của địa phương. Năm 2015, xã Thái Phúc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong chặng đường đổi mới và đi lên của Thái Phúc, ông Chủ tịch UBND xã nhiều lần nhấn mạnh: Đó là tinh thần cách mạng của người dân Thái Phúc luôn tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, đoàn kết khắc phục khó khăn,

người ra mặt trận chiến đấu dũng cảm lập công xuất sắc, người ở lại hậu phương sản xuất giỏi đóng góp vượt mức cho nhà nước. Đổi thay của Thái Phúc hôm nay, có máu xương của lớp người đi trước, Thái Phúc một miền quê với dân số trên 7.300 người mà qua các cuộc chiến tranh của dân tộc đã có 465 người liệt sĩ, có 53 bà mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 11 người được công nhận lão thành cách mạng, hàng trăm gia đình được suy tôn là cơ sở kháng chiến, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, du kích.

“Ai về cầu Sắt Nha Xuyên, còn nghe bến Lở bùng lên căm hờn”. Bài viết này nhắc về địa danh cầu Sắt (bến cầu Sắt), thôn Nha Xuyên và bến Lở thôn Kỳ Nha, xã Thái Phúc là những nhớ về một thời hào hùng của quê hương Thái Bình nói chung, quê hương xã Thần Khê xưa, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy nay trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và những con số minh chứng về xã anh hùng, đấu xưa hòa quyền cùng công cuộc đổi mới hôm nay.

NGUYỄN CÔNG LIÊM
(Thành phố Thái Bình)